

สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน

สายงาน สุขศึกษา
ตำแหน่งนักสุขศึกษา

เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2554

<p>ชื่อสมรรถนะ : ความรู้ความสามารถด้านสุขศึกษา</p> <p>คำจำกัดความ : มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริการด้านสุขศึกษาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย โดยสำรวจสภาพจะสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยง เพื่อการปฏิบัติงานสุขศึกษาและให้บริการสาธารณสุข และสำหรับการวางแผนให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้การศึกษแก่ผู้รับบริการ</p>		<p>Code : FC 341</p>
<p>ความหมายของระดับ</p>	<p>คำอธิบายพฤติกรรม</p>	
<p>ระดับ 1 แสดงออกถึงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการทางสุขศึกษาในระดับเบื้องต้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทางสุขศึกษา ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของนักสุขศึกษาที่มีต่อผู้รับบริการ ปฏิบัติตามขั้นตอนการบริการสาธารณสุขในระดับเบื้องต้น มีสัมพันธภาพที่ดีในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับและผู้รับบริการ 	
<p>ระดับ 2 แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1 และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> ใช้กระบวนการทางสุขศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ให้คำปรึกษาแนะนำในการดูแลสุขภาพทั่วไปในเบื้องต้นอย่างเหมาะสมกับผู้รับบริการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยง ให้คำปรึกษาแนะนำในการเข้ารับการรักษาโรคซึ่งมีความอ่อนไหวด้านจิตใจแก่ผู้รับบริการ 	
<p>ระดับ 3 แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2 และแนะนำ สอนงานให้แก่ทีมงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> สอนงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทางสุขศึกษาแก่ทีมงาน ร่วมทีมดูแลผู้ป่วยในสหสาขาวิชาชีพและให้คำปรึกษาการดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เป็นหัวหน้าโครงการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ วางแผนการรณรงค์รวมถึงการจัดการอบรม หลักสูตรเพื่อการดูแล-ส่งเสริมสุขภาพ 	
<p>ระดับ 4 แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3 และให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการบริการด้านสุขศึกษา</p>	<ol style="list-style-type: none"> ร่วมทำการวิจัยในงานวิชาการด้านสุขศึกษา/การส่งเสริมสุขภาพ ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาในการปรับปรุงพัฒนาโครงการส่งเสริมสุขภาพ หรือการให้บริการด้านสุขศึกษา เป็นวิทยากรขององค์กรในการถ่ายทอดความรู้และเทคนิควิธีการ ประสพการณ์ในการส่งเสริมสุขภาพแก่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ 	
<p>ระดับ 5 แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4 และทำวิจัยหรือสร้างผลงานทางวิชาการด้านสุขศึกษา</p>	<ol style="list-style-type: none"> ทำวิจัยหรือสร้างผลงานทางวิชาการด้านสุขศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมสุขภาพจากหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอก 	